

# CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC Sát cánh cùng đoàn viên, người lao động



Với sự quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện của tổ chức công đoàn, giáo viên Trường THPT Hưng Nhân luôn yên tâm giảng dạy, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn.

Năm học 2019 - 2020, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng trực tiếp tới việc giảng dạy, học tập của giáo viên, học sinh các trường học trong tỉnh. Cùng với nỗ lực vượt khó của ngành Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn ngành Giáo dục và các công đoàn cơ sở luôn quan tâm chăm lo, hỗ trợ và tạo điều kiện để cán bộ, giáo viên yên tâm giảng dạy, qua đó hoàn thành mục tiêu năm học đề ra.

Công đoàn ngành Giáo dục hiện có 43 công đoàn cơ sở, trong đó có 29 công đoàn trường THPT công lập, 10 trường THPT ngoài công lập và 4 công đoàn cơ sở. So với mọi năm, năm học 2019 - 2020 giáo viên và học sinh các trường phải thay đổi kế hoạch, thời gian cũng như phương pháp giảng dạy phù hợp, bảo đảm an toàn cho giáo viên và học sinh trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Với phương châm "dừng việc đến trường không dừng việc học" ngành Giáo dục và Đào tạo vẫn duy trì tổ chức cho học sinh học trực tuyến, trong đó chất lượng chuyên môn vẫn là mục tiêu quan trọng hàng đầu. Công đoàn ngành Giáo dục đã phát huy tốt vai trò của tổ chức công đoàn cùng với các công đoàn cơ sở thường xuyên quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên yên tâm giảng dạy, hoàn thành tốt công tác chuyên môn. Tại Trường THPT Hưng Nhân (Hưng Hà) những năm học gần đây nhà trường luôn đạt được nhiều thành tích trong dạy và học, nhất là trong giáo dục mũi nhọn. Năm học 2016 - 2017 và năm học 2017 - 2018 giáo dục mũi nhọn của Trường lần lượt xếp thứ 7 và xếp thứ 5 trong các trường THPT công lập

toàn tỉnh. Đặc biệt, trong 2 năm học (2018 - 2019, 2019 - 2020) đội tuyển học sinh giỏi Hóa nhà trường xếp thứ 4 toàn tỉnh và có 2 học sinh đạt giải nhất học sinh giỏi cấp tỉnh môn Hóa khối 12. Theo cô giáo Bùi Thị Nguyệt, Hiệu trưởng nhà trường, để có được kết quả trên có sự phối hợp chặt chẽ của tổ chức công đoàn với các đoàn thể. Công đoàn đã tham gia vào các hoạt động của nhà trường, phát động phong trào thi đua "Dạy tốt, học tốt"; tham mưu với nhà trường tạo điều kiện về thời gian, kinh phí cho các thầy cô, giáo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ. Bình quân hàng năm, Trường THPT Hưng Nhân hỗ trợ khoảng 70% số kinh phí để các đoàn viên có điều kiện tiếp tục học nâng cao trình độ mức trên chuẩn. Hiện nay, số cán bộ, giáo viên có trình độ trên chuẩn của nhà trường đạt khoảng 15%, qua đó góp phần quan trọng nâng cao chất lượng giáo dục của trường.

Song song với việc phối hợp trong hoạt động chuyên môn, các công đoàn cơ sở cũng luôn quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, giáo viên, nhất là giáo viên có hoàn cảnh khó khăn để yên tâm công tác, giảng dạy. Điển hình như trường hợp cô giáo Trần Thị Xuyên, giáo viên Trường THPT Chu Văn An (Kiến Xương). Chồng mất, một mình nuôi bố mẹ già và con nhỏ, Công đoàn nhà trường đã tạo mọi điều kiện về thời gian, thường xuyên thăm hỏi, động viên gia đình và những lúc khó khăn để cô vừa hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn vừa gánh vác được công việc gia đình. Sự quan tâm của Công đoàn ngành Giáo dục còn thể hiện rõ trong năm học 2019

- 2020 khi dịch Covid-19 ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của cán bộ, giáo viên, Công đoàn ngành Giáo dục đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở nắm tình hình đời sống, công việc của đoàn viên, đặc biệt là đoàn viên chưa được tuyển dụng viên chức, đoàn viên tại các đơn vị ngoài công lập để có biện pháp hỗ trợ kịp thời. Ông Vũ Trọng Đại, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục chia sẻ: Để động viên đoàn viên công đoàn, người lao động tại các công đoàn cơ sở vượt qua giai đoạn gian, khó khăn, yên tâm giảng dạy, Công đoàn ngành Giáo dục chỉ đạo các công đoàn cơ sở khảo sát, lập hồ sơ, xét duyệt hồ sơ để kịp thời hỗ trợ. Cùng với 307 đoàn viên công đoàn giảm sâu thu nhập do ảnh hưởng của dịch bệnh được Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ 153,5 triệu đồng, Công đoàn ngành Giáo dục tham mưu với Sở Giáo dục và Đào tạo trích kinh phí trên 47,6 triệu đồng hỗ trợ 90 giáo viên bị ảnh hưởng do dịch Covid-19.

Thời gian tới, Công đoàn ngành Giáo dục tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động một cách thiết thực, hiệu quả phù hợp với nhiệm vụ năm học, trong đó trọng tâm là đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua: "Hai tốt", "Đổi mới sáng tạo trong dạy và học", "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"...; thường xuyên quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động, góp phần cùng ngành Giáo dục và Đào tạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2020 - 2021.

NGUYỄN CƯỜNG

Đồng chí Nguyễn Văn Hoàng, Bí thư Đảng ủy xã An Vũ cho biết: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra 6 nhiệm vụ và nhóm giải pháp trọng tâm, mục tiêu chung là tiếp tục lãnh đạo phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của người dân, đưa địa phương phát triển bền vững, toàn diện. Trong đó, mục tiêu cụ thể phấn đấu đến năm 2025, tổng giá trị sản xuất đạt trên 713 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt 10%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 57 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm dưới 2%. Phấn đấu năm 2025 trở thành xã nông thôn mới nâng cao. Hàng năm, Đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh, chính quyền vững mạnh, 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ...

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ trên, ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã ban hành quy chế làm việc, xây dựng chương trình công tác toàn khóa, chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên toàn khóa. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, tổ chức quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Các chi bộ bám sát Nghị quyết và tình hình thực tế, nhiệm vụ chính trị được giao để lập chương trình công tác, tổ chức thực hiện.

Xác định phát triển kinh tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, Đảng ủy xã An Vũ tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp. Xác định phát triển nông nghiệp phải gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, địa phương đã bám sát và thực hiện tốt đề án sản xuất vụ mùa năm 2020, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tiến kỹ thuật canh tác. Nhờ đó mà vụ mùa vừa qua, năng suất lúa toàn xã đạt cao nhất từ trước đến nay với 70,2 tạ/ha, năng suất cà phê năm đạt 140,58 tạ/ha. Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh song chăn nuôi từ đầu năm đến nay giữ ổn định theo quy mô gia trại với tổng đàn lợn toàn xã có 121 con, đàn trâu, bò 47 con, đàn gia cầm, thủy cầm trên 31.500 con, không phát sinh dịch bệnh trên đàn vật nuôi. Thương mại, dịch vụ, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 song do người dân năng động, khai thác tối lợi thế địa lý giáp quốc lộ 10 nên các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ vẫn phát triển khá và ổn định, nhất là nghề dệt chiếu cói và buôn bán hàng thủ công. Theo dự tính năm nay, địa phương sẽ hoàn thành vượt mức một số chỉ tiêu thu ngân sách được giao.

Khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, nghề dệt chiếu cói từ đầu năm đến nay tại địa phương vẫn duy trì hoạt động, tiếp tục cung cấp sản phẩm ra thị trường. Ông Nguyễn

# AN VŨ Phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân

Nhằm sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 vào cuộc sống, Đảng ủy xã An Vũ (Quỳnh Phụ) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, các ban, ngành, đoàn thể tích cực triển khai nhiều nội dung thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế địa phương.



Tiết mục văn nghệ trong ngày hội Đại đoàn kết toàn dân thôn Vũ Hạ, xã An Vũ.

Thanh Bình, chủ cơ sở sản xuất chiếu cói Xuân Hòa, thôn Vũ Hạ cho biết: Chiếu cói là mặt hàng chủ lực mang thương hiệu của xã An Vũ nên trong quá trình sản xuất, cơ sở chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền địa phương. Với diện tích nhà xưởng 1.000m<sup>2</sup>, 17 máy dệt tự động, trung bình cơ sở sản xuất 300 lá chiếu/ngày, sản phẩm chính là chiếu cói bình dân và chiếu cói cao cấp. Nhờ chất lượng bảo đảm nên chiếu cói Xuân Hòa được thị trường trong nước đón nhận. Cơ sở đã tạo việc làm cho trên 30 lao động tại địa phương với thu nhập trung bình từ 4,5 - 5 triệu đồng/tháng.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được tăng cường và đạt kết quả cao ngay trong năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được chỉ đạo đẩy mạnh gắn với xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa. Qua bình xét, năm 2020 có 1.696/1.823 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Từ đầu năm đến nay, Trạm Y tế xã đã khám, tư vấn cho gần 5.000 lượt người, cấp thuốc miễn phí cho 267 người cao tuổi. Công tác lao động - thương binh và xã hội được duy trì và bảo đảm. Dự kiến năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 2,66%, hộ cận nghèo còn 2,46%...

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường. Đảng bộ xã đã tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết, Đảng bộ xã đã kết nạp được 3 đảng viên mới, đề nghị cấp trên xét cho Huy hiệu Đảng cho 21 đảng viên đủ điều kiện từ 30 năm tuổi đảng trở lên...

Kết quả trên sẽ tạo nền tảng và động lực để xã An Vũ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

TRINH CƯỜNG



Nghề dệt chiếu cói mang lại thu nhập cao cho người dân xã An Vũ.

Tăng cường truyền thông chăm sóc sức khỏe sinh sản, giới tính, phòng, chống xâm hại tình dục cho học sinh là một trong những nhiệm vụ được huyện Đông Hưng đặc biệt quan tâm nhằm giúp đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh có thêm kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng tránh xâm hại trẻ em, mất cân bằng giới tính khi sinh.

Buổi truyền thông chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng tránh xâm hại trẻ em của Trường Tiểu học Đông Phương (Đông Hưng) được tổ chức gần đây đã thu hút 584 học sinh và các thầy cô giáo tham gia. Bằng những câu chuyện dễ đi vào lòng, cách truyền đạt hấp dẫn, dễ hiểu, các cán bộ dân số - KHHGD đã lồng ghép cung cấp những kiến thức cần thiết về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các luật về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, hôn nhân và gia đình; thực trạng, nguyên nhân và hệ lụy của tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. Tuyên truyền các quy định của pháp luật về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi. Bên cạnh đó, học sinh còn được tham gia các trò chơi vừa sôi động vừa có giá trị chuyển tải thông điệp giáo dục giới tính, nhắc nhở các em nâng cao tinh thần cảnh giác và hướng dẫn các

# ĐÔNG HƯNG Tăng cường truyền thông chăm sóc sức khỏe sinh sản

em kỹ năng phòng tránh các hành vi xâm hại tình dục, bạo lực, cách nhận biết nguy cơ, lời nói quấy rối tình dục; cách bảo vệ bản thân phòng tránh những nguy hiểm xảy ra hàng ngày... Em Hoàng Thị Thanh Vân, học sinh lớp 5A, Trường Tiểu học Đông Phương cho biết: Em rất thích hoạt động ngoại khóa này vì thông qua đó, chúng em biết được những điều xấu ảnh hưởng đến bản thân, từ đó có những biện pháp phù hợp để phòng tránh.

Thực tiễn cho thấy, việc truyền thông trực tiếp là phương pháp hữu hiệu nhất để truyền tải nội dung, kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản, giới tính, phòng, chống xâm hại tình dục tới học sinh. Cô giáo Nguyễn Thị Uyên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đông Phương chia sẻ: Hoạt động truyền thông về chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng tránh xâm hại trẻ em là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, tạo nền tảng vững chắc cho các em ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường. Đây sẽ là hành trang vững chắc để các em có kiến thức, kỹ năng



Học sinh Trường Tiểu học Đông Phương (Đông Hưng) tham gia buổi truyền thông chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng tránh xâm hại trẻ em.

phòng, chống xâm hại tình dục và bạo lực học đường, nhất là đối với học sinh nữ.

Để tổ chức tốt các buổi truyền thông, Trung tâm Y tế huyện đã xây dựng kế hoạch liên ngành giữa Trung tâm Y tế,

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện tổ chức truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng tránh xâm hại trẻ em tại các trường

học. Bố trí giảng viên, phương tiện truyền thông triển khai hoạt động tại các trường, định hướng nội dung truyền thông trực tiếp phù hợp với đối tượng, lứa tuổi. Trạm Y tế xã phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các trường

báo cáo với Ban Chỉ đạo công tác dân số - KHHGD các xã, thị trấn kế hoạch tổ chức truyền thông. Trung tâm Y tế cử cán bộ tổ chức hoạt động truyền thông tại các trường, các xã; tổ chức đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ phối hợp và thống nhất hoạt động trong những năm tiếp theo. Theo thống kê, từ đầu năm học 2020 - 2021 đến nay, Trung tâm Y tế huyện Đông Hưng đã phối hợp tổ chức 18 buổi truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng tránh xâm hại trẻ em, mất cân bằng giới tính khi sinh cho 6.898 học sinh tại 18 trường Tiểu học, THCS, THPT và THCS trên địa bàn huyện. Với cách tuyên truyền hấp dẫn, kiến thức sát với thực tế, phù hợp với lứa tuổi học sinh, các em từ chỗ ngại tham gia và ngại đặt câu hỏi trong các buổi học, sinh hoạt ngoại khóa... đã mạnh dạn, tự tin hơn. Nhiều em rất hứng thú, tự tin và thoải mái khi tham gia các chương trình giao lưu. Theo kết quả khảo sát của thầy cô giáo tại các trường, đa số học sinh nắm chắc và

hiểu chính xác những vấn đề cơ bản về sức khỏe sinh sản vị thành niên, giới tính và phòng, chống xâm hại tình dục... Có thể thấy, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành là hoạt động có ý nghĩa, không chỉ giúp các em phát triển toàn diện về tâm lý, sinh lý mà còn góp phần phòng ngừa tệ nạn và tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra. Ông Vũ Viết Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đông Hưng cho biết: Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện tốt các kế hoạch liên ngành, nhân rộng việc tổ chức các buổi truyền thông tại tất cả các trường học trên địa bàn. Tiếp tục tham mưu với Ban Chỉ đạo công tác dân số - KHHGD, ban chỉ đạo và nhóm công tác liên ngành bảo vệ, chăm sóc trẻ em huyện chỉ đạo các ngành thành viên huy động nguồn lực tổ chức có hiệu quả hoạt động truyền thông, trong đó chú trọng truyền thông về chăm sóc sức khỏe sinh sản, giới tính, mất cân bằng giới tính khi sinh, phòng, chống xâm hại tình dục cho các em học sinh. Thông qua đó góp phần thực hiện hiệu quả đề án "Tăng cường tư vấn và cung cấp dịch vụ dân số - KHHGD cho vị thành niên, thanh niên giai đoạn 2017 - 2020"; chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016 - 2020.

THU HOAI